

BÁO CÁO

Kết quả kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động thu mua gỗ keo tại các cơ sở thu mua gỗ keo trên địa bàn các huyện Sơn Hà và Trà Bồng

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 6503/UBND-KT ngày 26/12/2020 về việc giải quyết kiến nghị của Công ty TNHH Nhất Hưng Sơn Hà và Công ty TNHH Nhất Hưng Trà Bồng, Sở Công Thương đã ban hành Quyết định số 31/QĐ-SCT ngày 07/01/2021 về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành gồm đại diện các Sở: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông Vận tải, Khoa học và Công nghệ; Cục Quản lý thị trường tỉnh; Công an tỉnh; đại diện lãnh đạo UBND các huyện Sơn Hà và Trà Bồng. Theo đó, từ ngày 11/01/2021 đến ngày 13/01/2021, Đoàn kiểm tra liên ngành đã kiểm tra, rà soát hoạt động thu mua gỗ keo trên địa bàn huyện Sơn Hà và Trà Bồng, Sở Công Thương báo cáo kết quả cụ thể như sau:

1. Kết quả kiểm tra, rà soát hoạt động thu mua gỗ keo trên địa bàn các huyện

Đoàn kiểm tra liên ngành phối hợp với UBND các huyện tiến hành kiểm tra 11 cơ sở thu mua gỗ keo trên địa bàn các huyện (Sơn Hà: 10, Trà Bồng: 1) về việc chấp hành các quy định pháp luật trong việc lập trạm thu mua gỗ keo gồm: Kiểm tra về tư cách pháp nhân của cơ sở kinh doanh; kiểm định bàn cân; việc chấp hành các quy định trong lĩnh vực giao thông, đấu nối giao thông; kiểm tra việc sử dụng đất theo ngành nghề kinh doanh, mục đích sử dụng đất và các quy định khác có liên quan. Cụ thể:

1.1. Huyện Sơn Hà:

- Theo báo cáo của UBND huyện Sơn Hà, trên địa bàn huyện hiện tại có 10 cơ sở thu mua gỗ, nông, lâm sản (gồm 10 hộ kinh doanh), trong đó có 05 cơ sở trên tuyến Quốc lộ 24B, 01 cơ sở trên đường tỉnh ĐT.623, 01 cơ sở trên tuyến đường huyện và 03 cơ sở trên tuyến đường xã. Các hộ kinh doanh đều vi phạm về vị trí đặt cơ sở thu mua và trạm cân không đúng mục đích sử dụng đất hoặc chưa đăng ký đất đai, đăng ký biến động đất đai theo quy định. (03/10 cơ sở sử dụng đất không đúng mục đích; 6/10 cơ sở chưa đăng ký đất đai theo quy định; 01/10 cơ sở không có hồ sơ đất đai theo quy định); chưa có thỏa thuận đấu nối giao thông vào tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ, đường huyện của cơ quan có thẩm quyền (7/10 cơ sở). UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch thu hồi Giấy phép của 10 hộ kinh doanh vì chưa đảm bảo các điều kiện kinh doanh theo quy định.

- Đoàn kiểm tra liên ngành đã kiểm tra thực tế 10 cơ sở thu mua có đặt trạm

cân của 10 hộ kinh doanh. Hiện trạng, 05 cơ sở đang thu mua củ mì, 03 cơ sở dừng hoạt động (trong đó 01 cơ sở đã tháo trạm cân), 01 cơ sở là trạm cân dịch vụ và 01 cơ sở thu mua, cưa xẻ gỗ, mộc dân dụng. Tại thời điểm Đoàn liên ngành kiểm tra, cả 10 cơ sở đều không có gỗ keo tại bãi tập kết, không có hoạt động thu mua gỗ keo; 07 cơ sở dừng hoạt động, không có chủ cơ sở tại cơ sở. Thanh tra Sở Giao thông vận tải đã xử phạt vi phạm hành chính đối với hộ kinh doanh Lê Trường Duy về hành vi vi phạm: Mở đường nhánh đầu nối trái phép vào đường chính. Mức phạt 17.500.000 đồng

1.2. Huyện Trà Bồng: Có 01 cơ sở thu mua gỗ keo. Qua kiểm tra, cơ sở chưa đảm bảo điều kiện về sử dụng đất (xây dựng cơ sở, đặt trạm cân trên diện tích đất khoảng 3000 m², loại đất trồng cây lâu năm) và chưa đảm bảo các quy định về an toàn giao thông (chưa có thỏa thuận đầu nối giao thông vào tuyến đường huyện Trà Phú đi Trà Giang; chiếm dụng đất hành lang an toàn giao thông đường bộ). Đoàn kiểm tra đã lập biên bản, đồng thời kiến nghị Chủ tịch UBND huyện Trà Bồng yêu cầu cơ sở dừng hoạt động; xác minh, làm rõ các nội dung liên quan xử lý theo quy định pháp luật.

(Kết quả kiểm tra cụ thể tại Phụ lục đính kèm).

2. Đánh giá chung

- Qua kiểm tra thực tế hoạt động thu mua gỗ keo trên địa bàn các huyện Sơn Hà và Trà Bồng, chỉ có 01 cơ sở đang hoạt động thu mua gỗ keo trên địa bàn huyện Trà Bồng; Đoàn kiểm tra đã kiến nghị UBND huyện yêu cầu cơ sở dừng hoạt động; đồng thời xác minh, làm rõ các nội dung liên quan xử lý theo quy định pháp luật.

- 10 cơ sở tại huyện Sơn Hà tại thời điểm Đoàn kiểm tra, không có hoạt động thu mua gỗ keo, không có gỗ keo tập kết tại bãi. Tuy nhiên, sau khi tiến hành kiểm tra xong, tại một số hộ kinh doanh vẫn lén lút hoạt động thu mua gỗ keo diễn ra vào ban đêm.

- Hoạt động thu mua gỗ keo là ngành nghề thông thường, không thuộc Danh mục ngành nghề hạn chế kinh doanh, Danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế hoạt động thu mua gỗ keo trên địa bàn các huyện, Đoàn kiểm tra nhận thấy hoạt động thu mua gỗ keo tại các trạm thu mua gỗ keo như sau:

+ Hầu hết vị trí các cơ sở thu mua gỗ keo và vị trí đặt trạm cân không đúng mục đích sử dụng đất theo quy định hoặc chưa đăng ký đất đai, đăng ký biến động đất đai theo quy định. (03/11 cơ sở sử dụng đất không đúng mục đích; 06/11 cơ sở chưa đăng ký đất đai theo quy định; 02/11 cơ sở không có hồ sơ đất).

+ Chưa có thỏa thuận đầu nối giao thông vào tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ, đường huyện, đường xã của cơ quan có thẩm quyền (8/11 cơ sở) và lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường bộ.

+ Các cơ sở tại huyện Sơn Hà đã được UBND huyện Sơn Hà thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh nhưng vẫn lén lút hoạt động, tiếp tục kinh doanh.

Hầu hết các hành vi vi phạm đều thuộc thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Chủ tịch UBND cấp huyện (theo Luật Xử lý vi phạm hành chính và các nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chuyên ngành có liên quan).

3. Kiến nghị

Mặt dù tại thời điểm Đoàn kiểm tra, 10 cơ sở thu mua gỗ keo tại huyện Sơn Hà không có hoạt động thu mua gỗ keo, không có gỗ keo tập kết tại bãi. Tuy nhiên, sau thời gian kiểm tra của Đoàn, Công ty TNHH Nhất Hưng Sơn Hà phản ánh, thông tin các trạm cân thu mua gỗ keo vẫn lén lút hoạt động vào ban đêm và cạnh tranh thiếu lành mạnh.

Từ những tồn tại trên; theo đề xuất, kiến nghị của Đoàn kiểm tra liên ngành, Sở Công Thương kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo UBND các huyện và các sở, ngành nghiêm túc thực hiện một số nội dung sau:

a. Đối với UBND các huyện Sơn Hà và Trà Bồng:

- Tăng cường kiểm tra, phát hiện xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo thẩm quyền đối với các cơ sở thu mua gỗ keo khi chưa đảm bảo các quy định pháp luật về: Đăng ký kinh doanh; các quy định pháp luật về quản lý đất đai; về bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và đo lường, kiểm định cân.

- Tổ chức giám sát, kiểm tra việc thực hiện hoạt động thu mua gỗ keo trên địa bàn; phát hiện vi phạm, xử lý kịp thời đảm bảo công bằng trong hoạt động kinh doanh.

- Hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư, sản xuất, kinh doanh trên địa bàn, kịp thời khuyến cáo đến các hộ trồng keo trực tiếp bán tại các nhà máy chế biến dăm gỗ trên địa bàn, đảm bảo quyền lợi giữa người dân trồng keo với các nhà máy chế biến dăm gỗ, đảm bảo cạnh tranh lành mạnh trên địa bàn.

- Báo cáo kết quả xử lý về UBND tỉnh (qua Sở Công Thương) trước ngày **30/01/2021**. Sau thời gian trên, nếu địa bàn còn đề xảy ra các hành vi vi phạm nói trên của các cơ sở thu mua gỗ keo, chủ tịch UBND huyện chịu trách nhiệm trước chủ tịch UBND tỉnh.

b. Đối với các Sở, ngành:

- Sở Giao thông vận tải chỉ đạo lực lượng Thanh tra giao thông phối hợp Công an các huyện tăng cường tuần tra, kiểm soát (kể cả ban đêm), xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về xe quá tải, quá khổ; các vi phạm về bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

- Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng Công an các huyện phối hợp với Thanh tra giao thông tăng cường tuần tra, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông, xe quá tải trọng tham gia giao thông tại các trạm thu mua gỗ keo trên địa bàn các huyện Sơn Hà và Trà Bồng.

- Sở Công Thương theo dõi, báo cáo kết quả việc thực hiện của các sở, ngành và UBND các huyện Sơn Hà và Trà Bồng theo nội dung chỉ đạo tại công văn này về UBND tỉnh trước ngày **31/01/2021**.

(Dự thảo văn bản đính kèm)

Sở Công Thương kính báo cáo./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (báo cáo);
- Các Sở: KH&ĐT, GTVT, NN&PTNT, KHCN;
- Cục QLTT tỉnh;
- Công an tỉnh;
- UBND các huyện: Sơn Hà, Trà Bồng;
- Báo Quảng Ngãi; Đài PT-TH tỉnh;
- Các PGĐ Sở;
- Các phòng: QLCN, TTra;
- Lưu: VT, QLTM.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Đỗ Tiến Đạt

PHỤ LỤC
DANH SÁCH KẾT QUẢ KIỂM TRA CÁC CƠ SỞ THU MUA GỖ KEO
TRÊN ĐỊA BÀN CÁC HUYỆN SƠN HÀ VÀ TRÀ BỒNG

(Ban hành kèm theo Báo cáo số 87/BC-SCT ngày 15/01/2021 của Sở Công Thương)

TT	Tên cơ sở thu mua	Địa điểm	Kết quả kiểm tra, hành vi vi phạm		Kết quả xử lý		Ghi chú
			Đoàn kiểm tra liên ngành	UBND huyện	Đoàn kiểm tra liên ngành	UBND huyện	
V. UBND huyện Sơn Hà (10 cơ sở)							
1	Hộ kinh doanh Trần Thanh Nam	Thôn Làng Bung, xã Sơn Ba	Cơ sở đang hoạt động thu mua củ mì, không có gỗ keo.	<ul style="list-style-type: none"> - Có đăng ký kinh doanh dưới hình thức hộ kinh doanh. - Cân ô tô đã được kiểm định. - Chưa có hành vi mở đường nhánh đầu nối vào Quốc lộ 24B. - Chưa đăng ký đất đai theo quy định tại Điều 95, Luật Đất đai 2013. 	Yêu cầu tiếp tục dừng hoạt động thu mua gỗ keo đến khi đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.	Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh. Yêu cầu dừng hoạt động thu mua gỗ keo đến khi đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.	
2	Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Huế	Thôn Làng Dọc, xã Sơn Kỳ	Cơ sở không hoạt động, không có gỗ keo tại bãi tập kết.	<ul style="list-style-type: none"> - Có đăng ký kinh doanh dưới hình thức hộ kinh doanh. - Cân ô tô đã được kiểm định. - Chưa có thỏa thuận đầu nối giao thông vào QL 24B. - Sử dụng đất không đúng mục đích, chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích theo quy định tại khoản 1, Điều 57, Luật Đất đai 2013. 	Chủ cơ sở không có mặt tại cơ sở. Kiến nghị UBND huyện tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi vi phạm.	Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh. Yêu cầu dừng hoạt động thu mua gỗ keo kể đến khi đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.	
3	Hộ kinh doanh Lê Trường	Xã Sơn Thượng	Cơ sở đang hoạt động thu mua củ	<ul style="list-style-type: none"> - Có đăng ký kinh doanh dưới hình thức hộ kinh doanh. - Cân ô tô đã được kiểm định. 	Chủ cơ sở không có mặt tại cơ sở. Kiến nghị UBND	Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.	

TT	Tên cơ sở thu mua	Địa điểm	Kết quả kiểm tra, hành vi vi phạm		Kết quả xử lý		Ghi chú
			Đoàn kiểm tra liên ngành	UBND huyện	Đoàn kiểm tra liên ngành	UBND huyện	
	Duy		mì, không có gỗ keo	<ul style="list-style-type: none"> - Chưa có thỏa thuận đấu nối giao thông vào QL 24B. - Sử dụng đất không đúng mục đích, chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích theo quy định tại khoản 1, Điều 57, Luật Đất đai 2013. 	huyện tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi vi phạm. - Thanh tra Sở Giao thông vận tải đã xử phạt chủ cơ sở đối với hành vi vi phạm: Mở đường nhánh đấu nối trái phép vào đường chính. Mức phạt 17.500.000 đồng	Yêu cầu dừng hoạt động thu mua gỗ keo kể đến khi đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.	
4	Hộ kinh doanh Hà Chiến	Thôn Trường Khay, xã Sơn Hạ	Cơ sở đang hoạt động cura xe gỗ dân dụng	<ul style="list-style-type: none"> - Có đăng ký kinh doanh dưới hình thức hộ kinh doanh. - Cân ô tô đã được kiểm định. - Chưa có thỏa thuận đấu nối giao thông vào QL 24B. - Sử dụng đất không đúng mục đích, chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích theo quy định tại khoản 1, Điều 57, Luật Đất đai 2013. 	Kiến nghị UBND huyện tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi vi phạm.	Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh. Yêu cầu dừng hoạt động thu mua gỗ keo kể đến khi đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.	
5	Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Mai	Thôn Trường Khay, xã Sơn	Cơ sở đang hoạt động thu mua củ mì, không	<ul style="list-style-type: none"> - Có đăng ký kinh doanh dưới hình thức hộ kinh doanh. - Cân ô tô đã được kiểm định. - Chưa đầy đủ hồ sơ về đất đai. 	Yêu cầu tiếp tục dừng hoạt động thu mua gỗ keo đến khi đáp ứng	Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh. Yêu cầu dừng hoạt	

TT	Tên cơ sở thu mua	Địa điểm	Kết quả kiểm tra, hành vi vi phạm		Kết quả xử lý		Ghi chú	
			Đoàn kiểm tra liên ngành	UBND huyện	Đoàn kiểm tra liên ngành	UBND huyện		
		Hạ	có gỗ keo			đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.	động thu mua gỗ keo kể đến khi đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.	
6	Hộ kinh doanh Đỗ Văn Chất	Thôn Gò Răng, xã Sơn Thượng	Cơ sở không hoạt động, không có gỗ keo tại bãi tập kết	<ul style="list-style-type: none"> - Có đăng ký kinh doanh dưới hình thức hộ kinh doanh. - Cân ô tô đã được kiểm định. - Chưa đăng ký đất đai theo quy định tại Điều 95, Luật Đất đai 2013. 	Chủ cơ sở không có mặt tại cơ sở. Kiến nghị UBND huyện tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi vi phạm.	Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh. Yêu cầu dừng hoạt động thu mua gỗ keo kể đến khi đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.		
7	Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Lên	Thôn Làng Rào, xã Sơn Thủy	Cơ sở đang hoạt động thu mua củ mì, không có gỗ keo.	<ul style="list-style-type: none"> - Có đăng ký kinh doanh dưới hình thức hộ kinh doanh. - Cân ô tô đã được kiểm định. - Chưa đăng ký đất đai theo quy định tại Điều 95, Luật Đất đai 2013. 	Chủ cơ sở không có mặt tại cơ sở. Kiến nghị UBND huyện tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi vi phạm.	Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh. Yêu cầu dừng hoạt động thu mua gỗ keo kể đến khi đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.		
8	Hộ kinh doanh Phùng Xuân Thao	Thôn Gò Rin, xã Sơn Thành	Cơ sở dừng hoạt động, trạm cân đã tháo dỡ.	<ul style="list-style-type: none"> - Có đăng ký kinh doanh dưới hình thức hộ kinh doanh. - Chưa có thỏa thuận đấu nối giao thông vào QL 24B. 	Chủ cơ sở không có mặt tại cơ sở. Kiến nghị UBND huyện tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi vi phạm.	Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh. Yêu cầu tiếp tục dừng hoạt động thu mua gỗ keo kể đến khi đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.		

TT	Tên cơ sở thu mua	Địa điểm	Kết quả kiểm tra, hành vi vi phạm		Kết quả xử lý		Ghi chú
			Đoàn kiểm tra liên ngành	UBND huyện	Đoàn kiểm tra liên ngành	UBND huyện	
9	Hộ kinh doanh Đinh Phiếu	Thôn Tà Pa, xã Sơn Thượng	Hiện trạng, cơ sở đang thu mua gỗ (củ đốt) và củ mì, không có gỗ keo	<ul style="list-style-type: none"> - Có đăng ký kinh doanh dưới hình thức hộ kinh doanh. - Cân ô tô đã được kiểm định. - Chưa có thỏa thuận đấu nối giao thông vào đường ĐH78 (Đường Sơn Thượng - Sơn Tinh) - Chưa đăng ký đất đai theo quy định tại Điều 95, Luật Đất đai 2013. 	Yêu cầu tiếp tục dừng hoạt động thu mua gỗ keo kể đến khi đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.	Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh. Yêu cầu dừng hoạt động thu mua gỗ keo kể đến khi đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.	
10	Hộ kinh doanh Nguyễn Hữu Thạch	Xã Sơn Hạ, huyện Sơn Hà	Cơ sở có 01 trạm cân dịch vụ, không có bãi tập kết.	<ul style="list-style-type: none"> - Có đăng ký kinh doanh dưới hình thức hộ kinh doanh. - Chưa có thỏa thuận đấu nối giao thông vào QL 24B. - Chưa đăng ký đất đai theo quy định tại Điều 95, Luật Đất đai 2013. 	Chủ cơ sở không có mặt tại cơ sở. Kiến nghị UBND huyện tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi vi phạm.	Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh. Yêu cầu dừng hoạt động thu mua gỗ keo kể đến khi đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.	
V. UBND huyện Trà Bồng (01 cơ sở)							
1	Hộ kinh doanh Đỗ Ngọc Long	Thôn Phú Tài, xã Trà Phú	Cơ sở đang thu mua gỗ keo	<ul style="list-style-type: none"> - Có đăng ký kinh doanh. - Giấy kiểm định cân ô tô còn thời hạn. - Chưa có thỏa thuận đấu nối giao thông. - Sử dụng đất chưa đúng quy định của Luật đất đai. - Chiếm dụng đất lành lang an toàn đường bộ (Đường huyện) 	Đoàn kiểm tra lập biên bản, chuyển hồ sơ và đề nghị Chủ tịch UBND huyện đồng thời đề nghị Chủ tịch UBND huyện yêu cầu cơ sở dừng hoạt động; xác minh, làm rõ	Đã kiểm tra, báo cáo.	UBND huyện Trà Bồng đang tiếp tục xác minh, xử lý theo thẩm quyền

TT	Tên cơ sở thu mua	Địa điểm	Kết quả kiểm tra, hành vi vi phạm		Kết quả xử lý		Ghi chú
			Đoàn kiểm tra liên ngành	UBND huyện	Đoàn kiểm tra liên ngành	UBND huyện	
					các nội dung liên quan xử lý theo quy định pháp luật.		